

นวัตกรรมวิชาสอบ'O-Net'22ก.พ.นี้

ASTVผู้จัดการรายวัน - ทปอ.เตรียมลดการสอบ สทศ. ลดสอบ O-Net ตามนโยบาย รรมว. ศึกษาธิการ 22 ก.พ.นี้ เชิญ "ณรงค์" ร่วมหารือ แต่เจ้าตัวติดภารกิจมอบ "กฤษฎพงษ์" แทน ขณะที่ "ประสาธ" ระบุเรื่องนี้ต้องฟัง และให้อธิการบดีร่วมตัดสินใจ ซึ่งยังมีเวลา อีกทั้ง คณะ O-Net มีผลต่อการเข้ามหาวิทยาลัย คณะ 1-2 คณะ มีผลต่ออันดับการเลือก อีกทั้งการให้ ร.ร.มีส่วนร่วมออกข้อสอบวิชาสังคม อาจถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นธรรมได้ ขณะที่การสอบ O-Net ปีนี้ เรียบร้อยดี ไม่พบการทุจริต ยังไม่ปักใจ กรณีมีกระทุ้ง! สอบ O-Net ปี.6 มีผู้บริหารของผู้สังเกตการณ์บอกข้อสอบเด็กขอตรวจสอบก่อน

ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้สัมภาษณ์กรณีสถาบันทดสอบทางการ

อ่านต่อหน้า 8

นิตก

ศึกษาแห่งชาติ ได้มีแผนการลดการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขึ้นพื้นฐาน (O-Net) เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้ สทศ. ไปทบทวน ว่า ตนทราบข่าวจากสื่อมวลชน และได้โทรศัพท์สอบถาม รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. เพื่อขอทราบรายละเอียด ซึ่ง ผอ.สทศ. ได้บอกกับตนว่า ได้เสนอต่อ รรมว.ศึกษาธิการ ให้หารือกับทปอ.ด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ จะมีประชุม ทปอ.ที่ มทส. ซึ่งได้เชิญ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ พล.ร.อ.ณรงค์ ติดภารกิจ และมอบหมายให้ นายกฤษฎพงษ์ กิรติกร รมช.ศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมกับทปอ.แทน

อย่างไรก็ตาม คงต้องมีการหารือเรื่องนี้กันในที่ประชุม ตนคิดว่ายังมีเวลาที่จะพิจารณาเรื่องนี้ เพื่อวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียของการลดการสอบ O-Net เนื่องจากคณะ O-Net เป็นส่วนหนึ่ง

ของการสอบแอดมิชชัน ซึ่งคณะหนึ่งที่แตกต่างกันเพียง 1-2 คณะ ก็มีผลอย่างมากต่อลำดับคณะที่นักเรียนเลือก ดังนั้นผู้ออกข้อสอบจะต้องมีความเป็นกลาง ทปอ. จึงได้มอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้จัดสอบโอเน็ต ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ แต่ในอนาคต หากมีนโยบายให้ โรงเรียนร่วมออกข้อสอบ และให้คณะกลุ่มสังคมศึกษาฯ ด้วย ก็อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และสังคมก็จะตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมในการให้คะแนน

"ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของกระทรวงศึกษาธิการ อาจไม่รู้ว่ คณะ O-Net นอกจากจะใช้เพื่อการเรียนจบชั้นม.6 แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วย ที่สำคัญ ทปอ.คำนึงถึงความเป็นธรรมมากที่สุด ดังนั้นการให้โรงเรียนออกข้อสอบ และให้คณะเอง จะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ เรื่องลดการสอบ O-Net จะต้องมีการเจรจากัน สอบตามความคิดเห็นของอธิการบดีทุกแห่งก่อนตัดสินใจ" ศ.ดร.ประสาธ กล่าว

สอบ O-Net ปีนี้เรียบร้อยดี

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ตามที่ สทศ. จัดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา ประกาศผลวันที่ 15 มี.ค. และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 31 ม.ค. และวันที่ 1 ก.พ. ประกาศผลวันที่ 16 มี.ค. ซึ่งวานนี้ เป็นวันสุดท้ายของการสอบ O-Net ในระดับม.3 สอบทั้งหมด 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี

สำหรับภาพรวมในการจัดสอบ O-Net ปี.6 และ ม.3 ทั้งสองวัน เป็นไปอย่างเรียบร้อย ยังไม่มีรายงานการทุจริตแต่อย่างใด และที่ผ่านมา สทศ.ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเฝ้าระวังและเข้มงวดกับการกระทำหรือพฤติกรรมอันสื่อไปในทางทุจริต มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีนี้ได้ออกระเบียบ

สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 กำหนดโทษของนักเรียนผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ กรรมการประจำศูนย์สอบ เพื่อป้องกันการทุจริต การสอบทุกประเภทที่จัดโดยสทศ. ตรงนี้สะท้อนว่าเราให้ความสำคัญต่อการป้องปรามการทุจริต

ส่วนกรณีที่มีผู้ตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ด ชื่อตั้งระบุว่า ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งบอกกับผู้สังเกตการณ์การสอบ O-Net ของ สทศ. ในการสอบระดับป.6 โดยอ้างคำพูดว่า "พอ.ขอได้ไหม เต็มมันไม่ได้จริงๆ ผู้ใหญ่เค้าขอมา..." ซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยเกิดว่า เป็นการบอกข้อสอบ อีกทั้งยังระบุว่า เมื่อสอบถามเด็กๆ ยอมรับว่า บอกทุกวิชาอย่างละนิดละหน่อย ว่า ขณะนี้ทราบว่ามี การตั้งกระทู้ดังกล่าวขึ้น และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ไม่ได้หมายถึงเป็นการตรวจสอบเฉพาะที่มีการโพสต์ แต่เป็นการตรวจสอบรายงานตามปกติที่ทางศูนย์สอบจะต้องรายงานมายัง สทศ. ในส่วนของผู้สังเกตการณ์นั้น เนื่องจากการสอบ O-Net ปี.6 และม.3 มีเด็กจำนวนมาก สทศ. จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) รับทำหน้าที่สังเกตการณ์สอบทั่วประเทศ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละจังหวัด ก็จะจัดส่งอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ไปประจำในแต่ละโรงเรียน ยกเว้นจังหวัดใดที่ไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยู่ เช่น จ.ขอนแก่น นครพนม ก็ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่เป็นผู้ทำหน้าที่สังเกตการณ์ ซึ่งตรงนี้เป็นมาตรการเสริมเพื่อป้องปรามการทุจริตและดำเนินการมาต่อเนื่องถึง 3 ปีแล้ว ซึ่งนับแต่ที่เคยใช้มาตรการเสริม ให้มีผู้สังเกตการณ์การสอบก็ไม่เคยได้รับรายงานปัญหาในลักษณะนี้

"ยังไม่ปักใจเชื่อแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งผมยืนยันว่า สทศ.ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทุจริต ที่ผ่านมาก็มีการจัดสอบก็มักมีการร้องเรียนต่างๆ แต่เมื่อลงไปตรวจสอบ ก็จะพบว่าไม่มีพฤติกรรมหรือเหตุการณ์แบบที่มีการร้องเรียน เพราะฉะนั้นต้องรอรายงานข้อมูลเสียก่อน ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ผมไม่อยากจะพูดอะไรไปก่อนเพราะ

จะกระทบกับครู กับผู้บริหารโรงเรียนที่เขา
ตั้งใจทำดีก็จะหมดกำลังใจ แต่หากมีการ
กระทำผิดและมีหลักฐานชี้ชัดเจนนว่าผิดจริง
ตรงนี้ก็ต่อเอาผิดแน่ เพราะตอนนี้ สทศ.มี
ระเบียบออกมาชัดเจนแล้ว เช่น หากกรรมการ
คุมสอบทำผิด มีหลักฐานชี้ชัด ก็ต้องถูกดำเนิน
การตามวินัย เพราะผิดจรรยาบรรณ และหาก
เป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อ สทศ.
ด้วยแล้ว สทศ. ก็จะฟ้องร้อง เป็นต้น” รศ.ดร.
สัมพันธ์ กล่าว ■